

## **Ngành Giáo dục thành phố Buôn Ma Thuột chung tay hiến máu cứu người trong đại dịch Covid-19. (09/04/2020)**

*Nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong công tác khám chữa bệnh, Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với thành phố Buôn Ma tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020.*



Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện và tiếp nhận nguồn máu phải trì hoãn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và chữa bệnh ở các cơ sở y tế trên địa bàn. Thực hiện lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 – 7/4/2020), đông đảo cán bộ, giáo viên, người lao động công tác trong ngành giáo dục thành phố Buôn Ma Thuột cùng đông đảo người dân đã đến để đăng ký hiến máu nhân đạo. Chương trình diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên hoạt động nhân văn này đã được cán bộ, giáo viên, người lao động công tác trong ngành giáo dục thành phố hưởng ứng tham gia tích cực và đảm bảo an toàn. Tại khu vực tổ chức hiến máu tình nguyện, các khâu như đăng ký tham gia hiến máu, khám sàng lọc sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc, hiến máu... được bố trí ở nhiều khu, nhiều phòng khác nhau, bảo đảm giãn cách hai mét giữa người với người tham gia hiến máu.

Trong ngày 2 diễn ra hoạt động hiến máu đã thu về được 321 đơn vị máu phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh. Có thể thấy, trong thời điểm này, đây là một việc làm

rất ý nghĩa của đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động công tác trong ngành giáo dục và người dân thành phố Buôn Ma Thuột chung tay cùng xã hội kịp thời bổ sung nguồn máu cho ngân hàng máu của Tỉnh để cứu người trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp. Đây là một nghĩa cử cao đẹp để mỗi cá nhân thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mình với cộng đồng, đem lại giọt máu cứu chữa và điều trị cho người bệnh. Đồng thời, góp phần xây dựng hoạt động hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội nhằm chia sẻ những giọt máu của mình góp phần duy trì sự sống cho nhiều bệnh nhân đang gặp khó khăn.

Để giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt máu cho điều trị và cấp cứu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục kêu gọi các tổ chức, đơn vị tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu. Đặc biệt việc tổ chức Ngày hội hiến máu phải bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch, không tập trung đông người cùng một thời điểm, chia thành nhiều nhóm nhỏ để lấy máu, trang bị dung dịch sát khuẩn và hướng dẫn người tham gia hiến máu đeo khẩu trang./.

***Hương Giang***